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Y CYNGOR, 9.10.14 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Dewi Owen (Cadeirydd); 
    Y Cynghorydd Dilwyn Morgan (Is-gadeirydd). 
 
Y Cynghorwyr: Craig ag Iago, Stephen Churchman, Endaf Cooke, Edward Dogan, Dyfed 
Edwards, Elwyn Edwards, Huw Edwards, Trevor Edwards, Thomas Ellis, Alan Jones Evans, 
Aled Evans, Jean Forsyth, Simon Glyn, Selwyn Griffiths, Alwyn Gruffydd, Siân Gwenllian, 
Annwen Hughes, Chris Hughes, Jason Humphreys, Peredur Jenkins, Aeron Jones, Brian 
Jones, Charles W.Jones, Elin Walker Jones, Eric Merfyn Jones, John Wynn Jones, Eryl Jones-
Williams, Beth Lawton, June E.Marshall, Linda Morgan, Michael Sol Owen, William Tudor 
Owen, Nigel Pickavance, Peter Read, John Pughe Roberts, Liz Saville Roberts, W.Gareth 
Roberts, Mair Rowlands, Angela Russell, Dyfrig Siencyn, Mike Stevens, Gareth Thomas, Ioan 
Thomas, Paul Thomas, Ann Williams, Eirwyn Williams, Elfed Williams, Gethin Glyn Williams, 
Gruffydd Williams, Hefin Williams, John Wyn Williams, Owain Williams, R.H.Wyn Williams, 
Mandy Williams-Davies a Robert J.Wright. 
 
Hefyd yn bresennol:  Dilwyn Williams (Prif Weithredwr), Iwan Trefor Jones (Cyfarwyddwr 
Corfforaethol), Dafydd Edwards (Pennaeth Cyllid), Geraint George (Pennaeth Strategol a 
Gwella), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr / Dirprwy Swyddog Monitro), Sion Huws (Uwch 
Gyfreithiwr), Arwel E.Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Comisiynu Corfforaethol), Dafydd Wyn 
Williams (Uwch Reolwr Trafnidiaeth), Geraint Owen (Uwch Reolwr Adnoddau Dynol), Janet 
Roberts (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cyflawni a Chefnogi Newid), Anthony Williams (Swyddog 
Gwella Perfformiad ac Effeithlonrwydd) ac Eirian Roberts (Swyddog Cefnogi Aelodau a 
Chraffu). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Anwen Davies, Lesley Day, Gwynfor Edwards, Gweno Glyn, 
Gwen Griffith, John Brynmor Hughes, Louise Hughes, Anne Lloyd Jones, Dyfrig Jones, Linda 
A.W.Jones, Llywarch Bowen Jones, Sion Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Dafydd Meurig, W.Roy 
Owen, Caerwyn Roberts ac Eurig Wyn. 
 
Agorwyd y cyfarfod gyda gweddi gan y Cynghorydd Aeron Jones. 
 
1. COFNODION 
 
 Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 17 

Gorffennaf, 2014 fel rhai cywir. 
 
2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
 Datganodd y Cynghorydd Simon Glyn fuddiant personol yn deillio o gyflogaeth yn eitem 9 

ar y rhaglen – Ad-drefnu Llywodraeth Leol. 
 
 ‘Roedd yr aelod o’r farn ei fod yn fuddiant, ond nad oedd yn rhagfarnu, a chymerodd ran 

lawn yn y drafodaeth ar yr eitem. 
 
3. CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD 
 

(a) Cydymdeimlad 
 

Cydymdeimlwyd â’r canlynol:- 
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Y Cynghorydd Annwen Hughes ar golli ei mam. 
 
Y Cynghorydd Peter Read ar golli ei dad. 
 
Y Cynghorydd Roy Owen ar golli ei fam yng nghyfraith. 
 
Nodwyd hefyd bod y Cyngor yn dymuno cofio am eraill o fewn cymunedau’r sir oedd 
wedi colli anwyliaid yn ddiweddar. 
 
Safodd y Cyngor fel arwydd o barch. 

 
(b) Dymuniadau Gorau 
 
 Dymunwyd yn dda i’r Prif Weithredwr newydd, Dilwyn Williams, oedd yn bresennol 

yn ei gyfarfod cyntaf o’r Cyngor fel Prif Weithredwr. 
 
 Nodwyd hefyd y byddai hwn wedi bod y cyfarfod cyntaf o’r Cyngor i Iwan Evans, fel 

y Swyddog Monitro newydd, ond oherwydd profedigaeth, bod y Dirprwy Swyddog 
Monitro yn bresennol ar ei ran. 

 
(c) Llongyfarchiadau 
 
 Llongyfarchwyd pawb o Wynedd a fu’n llwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol Sir 

Gâr eleni, yn enwedig Guto Dafydd, Strategol a Gwella ar ennill y Goron a Lleucu 
Roberts ar ennill y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen. 

 
 Hefyd, llongyfarchwyd Haf Thomas, Adnoddau Dynol, ar gael ei derbyn i’r Orsedd. 
 
(ch) Achos Da 
 
 Nodwyd bod taith feicio gan ‘Gafael Llaw’, sef elusen o’r ardal a sefydlwyd er mwyn 

cefnogi plant a phobl ifanc sy’n dioddef o gancr, wedi llwyddo i godi £60,000, gyda’r 
arian yn mynd tuag at gefnogi nod yr elusen o uwchraddio cyfleusterau ac 
adnoddau i blant yn Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd. 

 
 Nodwyd bod tua 20 o bobl o Wynedd wedi mynd ar y daith 650 milltir dros 7 

diwrnod, gan fynd o gwmpas 15 o wardiau plant ysbytai Cymru, a bod dau o’r 
seiclwyr yn aelodau o staff y Cyngor, sef Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr 
Corfforaethol (a Chadeirydd Gafael Llaw) a Steffan Jones, Uwch Reolwr o fewn yr 
Adran Briffyrdd.   

 
 ‘Roedd y ddau yn hynod werthfawrogol o gefnogaeth staff ac aelodau’r Cyngor i’r 

daith feicio ac am yr holl gyfraniadau ariannol. 
 
(d) Nodyn 
 
 Nodwyd y bu’r Cyngor yn llwyddiannus unwaith eto yn adnewyddu Gwobr Aur y 

Safon Iechyd Corfforaethol, a hynny yn ystod cyfarfod ail asesiad, a’i fod bellach yn 
un o chwe awdurdod lleol yn unig yng Nghymru sy’n dal y lefel uchel yma.  ‘Roedd y 
safon, sy’n cael ei harwain gan Lywodraeth y Cynulliad, yn asesu gweithgareddau 
hybu iechyd a mentrau a weithredir gan gyflogwyr er mwyn gofalu am iechyd a lles 
eu staff. 
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 Nodwyd, yn ystod Seremoni Wobrwyo Canolfan Cydweithredol Cymru Cyf yn 
ddiweddar, y cyfeiriodd Prif Weithredwr y Ganolfan yn benodol at waith y Cyngor o 
safbwynt cefnogi’r sector mentrau cymdeithasol yng Ngwynedd.  Cyfeiriodd at 
statws Gwynedd fel “Ardal Menter Gymdeithasol”, y gefnogaeth a roddir i fentrau 
cymdeithasol yn yr ardal a’r gwaith a gyflawnir o ran adnabod cyfleoedd i fentrau 
ddarparu a chyflenwi nwyddau a gwasanaethau ar ran y Cyngor.  Cyflwynwyd tlws 
i’r Cyngor er mwyn cydnabod ei waith gwerthfawr yn y maes yma.  

 
4. CWESTIYNAU 
 
 Cwestiwn gan y Cynghorydd Eryl Jones-Williams 
 
 “A gawn ni fel cynghorwyr ddarlun clir o’r sefyllfa mewn perthynas â Chynllun Bont Briwet 

o ran yr oedi, y bont gerbydau a’r dyddiadau cwblhau ar gyfer y cynllun?” 
 
 Ateb gan y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd 
 
 (Dosbarthwyd ateb ysgrifenedig yr Aelod Cabinet i’r aelodau yn eu cyfarfodydd grwpiau ar 

fore’r Cyngor.) 
 

“’Rwy’n cydymdeimlo â’r bobl o gwmpas y safle.  Mae’n amlwg yn creu anhwylustod ond y 
newydd da yw ei fod yn fuddsoddiad o £20m i’r ardal a bydd y lle yn llawer iawn gwell o 
wneud y cynllun yma a bydd y bont newydd yn llawer gwell na’r hen un.  Felly mae’n 
mynd i wneud gwahaniaeth mawr i’r ardal yna.” 

 
 Cwestiwn atodol gan y Cynghorydd Eryl Jones-Williams 
 
 “A fydd cost ariannol ar Gyngor Gwynedd am yr oedi?” 
 
 Ateb gan y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd 
 
 “Mae’n anodd rhoi ateb pendant oherwydd mae’r contract wedi ei roi i Hochtief ac mae’r 

risgiau wedi eu trosglwyddo i’r cwmni sy’n gwneud y bont, oni bai fod yna ryw fai arnom ni 
fel Cyngor.  Os oes bai arnynt hwy, yna hwy sy’n cario’r risg.  Cyn belled ag ‘rwy’n 
ymwybodol ar y funud, nid oes bai arnom ni hyd yma mewn unrhyw ffordd na modd felly 
pe byddent yn mynd dros y dyddiad, eu colled hwy fyddai ac ni fyddai yna unrhyw fath o 
risg ariannol i’r Cyngor yma.  Bu yna un achos gyda’r peilon, ond mae Hochtief wedi setlo 
hefo’r Grid Cenedlaethol am hynny, felly eto, nid ein bai ni ydoedd, ond ‘roedd yn 
rhywbeth nad oedd Hochtief yn ymwybodol ohono o’r dechrau.  Mae pob dim arall yn 
bethau maent wedi gorfod meddwl amdanynt, megis trosglwyddo’r beipen ddŵr, ac ati.  
Os oes yna oedi hefo’r cwmni sy’n trosglwyddo hwnnw, mae’n rhywbeth y dylai cwmni 
Hocthtief fod wedi meddwl amdano ymlaen llaw.  Felly, nid oes unrhyw risg i ni ar y funud, 
ond petai yna unrhyw fai arnom ni am ryw reswm, mater arall fyddai hynny.” 

 
5. CYFLWYNIAD GAN YR AELOD CABINET ECONOMI 
 

Derbyniwyd cyflwyniad gan y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Economi yn 
manylu ar y meysydd y mae’n ymwneud â hwy, blaenoriaethau’r gwasanaeth, y 
gweithgareddau sydd ar y gweill ar hyn o bryd a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. 
 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gyfres o gwestiynau gan yr aelodau mewn perthynas â:- 
 

• Pharth Menter Eryri a dyfodol safle Trawsfynydd; 

• Hyrwyddo twristiaeth yn Ne Gwynedd; 

• Gwella cydweithio rhwng y gwasanaethau cynllunio ac economi; 
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• Pwysigrwydd cefnogi gorsafoedd petrol a busnesau manwerthu mewn ardaloedd 
gwledig; 

• Incwm o wyliau a digwyddiadau. 
 

Nodwyd bod cyn Amgueddfa Forwrol Seiont II yn parhau i fod ar y mapiau ar yr 
hysbysfyrddau ymwelwyr o gwmpas tref Caernarfon a chytunodd yr Aelod Cabinet i 
basio’r sylw ymlaen i’r adran.  
 
Diolchwyd i’r Aelod Cabinet am ei gyflwyniad a llongyfarchwyd y Cynghorydd Siân 
Gwenllian ar ei phenodi’n Bencampwr Busnesau Bach. 
 

6. AD-DREFNU LLYWODRAETH LEOL 
 
 Cyflwynodd yr Arweinydd adroddiad yn ceisio barn y Cyngor ar y safbwynt drafft a 

gynigiwyd ym mharagraffau 9.1 i 9.4 o’r adroddiad mewn ymateb i Bapur Gwyn y 
Llywodraeth ar Ad-drefnu Llywodraeth Leol. 

 
Yn ystod y drafodaeth:- 
 

• Nodwyd bod paragraff 9.4(ch) yn gwbl greiddiol i safbwynt y Cyngor.  
Pwysleisiwyd bod rhaid bod yn ddi-ildio wrth drafod gyda chynghorau eraill er 
sicrhau nad yw Polisi Iaith y Cyngor hwn yn cael ei wanhau mewn unrhyw ffordd 
ac awgrymwyd rhestru amcanion presennol Cynllun Iaith y Cyngor o dan baragraff 
9.4(ch) er mwyn atgyfnerthu safiad y Cyngor hwn. 

• Cytunwyd y dylid gwarchod buddiannau trigolion Gwynedd, ond awgrymwyd felly 
bod peryg’ wrth gwtogi ar nifer y cynghorwyr yn y cymunedau. 

• Pwysleisiwyd bod yr ad-drefnu am ddigwydd beth bynnag, boed hynny yn 2018 
neu 2020, a chan fod yna gymhellion ariannol i gynghorau sy’n uno’n wirfoddol, ni 
ddylid cau’r drws ar unrhyw bosibilrwydd allai arwain at arbedion mewn costau 
rheolaethol, canolog neu swyddfa gefn a fyddai, yn ei dro, yn gallu lleihau maint y 
toriadau y bydd yn rhaid i unrhyw gyngor eu gwneud dros y blynyddoedd nesaf. 

• Awgrymwyd y dylid cadw cil y drws yn agored, ond gan aros i weld yn gyntaf pa 
gymhellion y bwriedir eu cynnig i gynghorau sy’n uno’n wirfoddol. 

• Nodwyd peth pryder am golli’r elfen ‘leol’ o lywodraeth leol. 
 

Pleidleisiwyd ar y cynnig, gyda’r ychwanegiad i gynnwys cyfeiriad at amcanion presennol 
Cynllun Iaith y Cyngor, ac fe gariodd. 
 

 PENDERFYNWYD cymeradwyo’r safbwynt drafft a gynigiwyd ym mharagraffau 9.1 i 
9.4 o’r adroddiad mewn ymateb i Bapur Gwyn y Llywodraeth ar Ad-drefnu 
Llywodraeth Leol, gan ymestyn paragraff 9.4(ch) i nodi fel a ganlyn:- 

 
“Mae gweithredu Polisi Iaith sydd yn gadarn o blaid y Gymraeg yn allweddol ar 
gyfer unrhyw gyngor newydd y byddai Gwynedd yn rhan ohono i’r dyfodol, yn 
cynnwys amcanion presennol Cynllun Iaith y Cyngor, sef:- 
 

• Galluogi pawb sy’n derbyn neu’n defnyddio gwasanaethau’r Cyngor, neu’n 
cyfrannu at y broses ddemocrataidd, i wneud hynny trwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’r Saesneg yn ôl eu dewis personol. 

• Hyrwyddo defnyddio’r iaith Gymraeg ym mywyd ardal y Cyngor gan fod yn 
angor i’r iaith yn ei hadfywiad ledled Cymru. 

• Hyrwyddo defnyddio’r iaith Gymraeg gan gyrff cyhoeddus eraill sy’n 
ymwneud â’r Cyngor a chefnogi a hyrwyddo defnyddio’r Gymraeg gan gyrff 
a busnesau sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yn ardaloedd y Cyngor. 
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• Sefydlu’r Gymraeg fel iaith swyddogol gweinyddiad mewnol y Cyngor gan 
ddarparu cyfleusterau hyfforddiant mewn swyddi i alluogi i staff ddatblygu 
eu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

• Datblygu gallu disgyblion a myfyrwyr i fod yn hyderus ddwyieithog er mwyn 
eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas ddwyieithog y maent yn 
rhan ohoni.” 

 
7. POLISI TÂL Y CYNGOR 
 
 Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Adnoddau adroddiad yn argymell addasiad i’r Polisi Tâl er 

mwyn hwyluso’r gallu i benodi. 
 
 Nododd yr Aelod Cabinet, yn sgil derbyn barn gyfreithiol yn ddiweddar iawn, ei fod bellach 

yn argymell i’r Cyngor addasu ei Bolisi Tâl drwy ymestyn lefel tâl Prif Swyddogion i 
gynnwys darpariaeth ar gyfer ychwanegiad atodiad marchnad o hyd at £5,000.  Eglurodd 
y byddai’r lefel ychwanegol yn daladwy ar benodiad yn unig petai asesiad risg busnes yn 
dangos cyfiawnhad eglur o angen a byddai’r asesiad risg busnes yn cael ei gwblhau a’i 
weithredu gan y corff penodi. 

 
 ‘Roedd rhai aelodau o’r farn na ddylid cynnig unrhyw atodiad marchnad i Brif Swyddogion 

yn yr hinsawdd ariannol bresennol, ond nododd sawl aelod arall fod rhaid talu pris y 
farchnad er mwyn denu’r ymgeiswyr gorau bosib’. 

 
Fel cyfaddawd, cynigiwyd ac eiliwyd gwelliant i gynnwys darpariaeth ar gyfer atodiad 
marchnad o hyd at £3,000. 
 
Rhoddwyd rhybudd o welliant pellach. 
 
Yn ei sylwadau cloi, nododd yr Aelod Cabinet ei fod yn derbyn y gwelliant a thynnodd ei 
gynnig gwreiddiol yn ôl gyda chaniatâd y cyfarfod a’r eilydd.  Gan hynny, ‘roedd y cynnig 
fel y cafodd ei wella yn disodli’r cynnig gwreiddiol ac yn dod yn gynnig gwreiddiol. 
 
Galwyd am bleidlais gofrestredig ar y cynnig gwreiddiol. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd gwelliant i gynnwys darpariaeth ar gyfer atodiad marchnad o hyd at 
£2,000. 
 
Pleidleisiwyd ar y gwelliant ac fe ddisgynnodd. 
 
Yn unol â’r Rheolau Gweithdrefn, cofnodwyd y bleidlais ganlynol ar y cynnig gwreiddiol:- 

 
 O blaid y cynnig: (38) Y Cynghorwyr Craig ab Iago, Edward Dogan, Dyfed Edwards, 

Elwyn Edwards, Huw Edwards, Alan Jones Evans, Aled Evans, Jean Forsyth, Selwyn 
Griffiths, Siân Gwenllian, Annwen Hughes, Peredur Jenkins, Charles W.Jones, Eric 
Merfyn Jones, John Wynn Jones, Beth Lawton, June E.Marshall, Dilwyn Morgan, Linda 
Morgan, Dewi Owen, Michael Sol Owen, William Tudor Owen, Nigel Pickavance, Peter 
Read, John Pughe Roberts, W.Gareth Roberts, Mair Rowlands, Angela Russell, Dyfrig 
Siencyn, Mike Stevens, Gareth Thomas, Ioan Thomas, Paul Thomas, Eirwyn Williams, 
Gethin Glyn Williams, Hefin Williams, John Wyn Williams, R.H.Wyn Williams, Mandy 
Williams-Davies. 

 
 Atal: (2) Y Cynghorwyr Elin Walker Jones ac Eryl Jones-Williams. 
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 Yn erbyn: (14.) Y Cynghorwyr Stephen W.Churchman, Endaf Cooke, Thomas Ellis, 
Simon Glyn, Alwyn Gruffydd, Chris Hughes, Jason Humphreys, Aeron Jones, Ann 
Williams, Elfed Williams, Gruffydd Williams, Owain Williams a Robert J.Wright. 

 
 PENDERFYNWYD addasu’r Polisi Tâl drwy ymestyn lefel tâl Prif Swyddogion i 

gynnwys darpariaeth ar gyfer ychwanegiad atodiad marchnad o hyd at £3,000, yn 
daladwy lle mae hwnnw wedi’i gyfiawnhau gan asesiad risg busnes. 

 
8. DIWYGIO’R CYFANSODDIAD 
 

Cyflwynodd yr Arweinydd adroddiad yn argymell addasiadau i’r Cyfansoddiad:- 
(a) i ymateb i’r newidiadau cyfrifoldebau yn dilyn ail strwythuro’r cyn Adran 

Democratiaeth a Chyfreithiol 
(b) er sicrhau ei fod yn cydymffurfio â gofynion statudol Rheoliadau Llywodraeth Leol 

(Gorchmynion Sefydlog)(Cymru)(Diwygio) 2014 
(c) i ymdrin â mynychu cyfarfodydd o bell drwy gyfarpar fideo 
(ch) i ymdrin â sefyllfa cadeirio’r Pwyllgorau Trwyddedu Canolog a Thrwyddedu 

Cyffredinol. 
 
 Ar bwynt o gywirdeb, nodwyd y dylai’r geiriad newydd yn y fersiwn Saesneg o Atodiad 3 

fod wedi’i danlinellu, yn hytrach na’i groesi allan.  
 
 PENDERFYNWYD addasu’r Cyfansoddiad yn unol â chynnwys Atodiadau 1-4 o’r 

adroddiad, yn ddarostyngedig i gywiro’r fersiwn Saesneg o Atodiad 3 i ddarllen:- 
 
 “PROCEDURAL ORDER 9.12.3 
 

(5) No member shall serve as a chairman on more than one committee.  This 
provision shall not prevent a member who is a chairman of a committee from 
taking the chair of a committee under paragraph (2) nor from serving as the 
chairman of the Central Licensing Committee and the General Licensing 
Committee at the same time.” 

 
9. PENODI AELOD ETHOLEDIG I’R PWYLLGOR SAFONAU 
 
 Cyflwynodd yr Arweinydd adroddiad yn argymell i’r Cyngor benodi’r Cynghorydd Lesley 

Day i’r Pwyllgor Safonau. 
 
 PENDERFYNWYD penodi’r Cynghorydd Lesley Day i wasanaethu ar y Pwyllgor 

Safonau fel Aelod Etholedig am gyfnod o bedair blynedd neu tan yr etholiad 
llywodraeth leol cyffredin nesaf yn dilyn ei phenodiad, p’un bynnag fo’r byrraf. 

 
10. ADRODDIAD PERFFORMIAD CYNGOR GWYNEDD 2013/14 
 
 Cyflwynodd yr Arweinydd adroddiad yn argymell i’r Cyngor gymeradwyo’r ddogfen yn 

ddarlun cytbwys, teg a chywir o berfformiad y Cyngor yn ystod 2013/14, a’i fabwysiadu. 
 
 PENDERFYNWYD cymeradwyo’r adroddiad yn adlewyrchiad cytbwys, teg a chywir 

o berfformiad y Cyngor yn ystod 2013/14, a’i fabwysiadu. 
 
11. RHYBUDDION O GYNNIG 
 
(A) Adroddwyd y derbyniwyd rhybudd o gynnig, ynghyd â rhybudd trefniadaethol, yn unol â’r 

Rheolau Gweithdrefn, gan y Cynghorydd Owain Williams, i drafod y cynnig canlynol yn y 
Cyngor llawn, yn hytrach na’i gyfeirio i bwyllgor. 
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PENDERFYNWYD trafod y cynnig yn y cyfarfod hwn. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd y cynnig canlynol:- 
 
“O ganlyniad i’r ymosodiadau diweddaraf ar diriogaeth y Palesteiniaid sy’n byw ar 
Lain Gaza gan Wladwriaeth Israel, mae’r Cyngor hwn yn galw am waharddiad 
masnachu ar Israel ac yn condemnio’r gor-ymateb a’r mileindra a ddefnyddiwyd. 
 
Ymhellach i hyn, ‘rydym yn cadarnhau a thanlinellu penderfyniad y Cyngor hwn i 
beidio buddsoddi yn Israel na sefydliadau’r wlad honno. 
 
Credwn os bydd Gwynedd yn arwain y ffordd bod gobaith i gynghorau eraill yng 
Nghymru a thu hwnt ddilyn ein hesiampl.” 
 
Yn ystod y drafodaeth:- 
 

• Cefnogwyd y cynnig a llongyfarchwyd yr aelod am ddod â’r mater gerbron.  

• Nodwyd ei bod yn bwysig bod Cyngor Gwynedd yn edrych allan ar y byd ac yn 
ceisio dylanwadu gorau y gallai ar sefyllfa fel hyn. 

• Pwysleisiwyd bod angen gwneud yn glir bod y cynnig yn condemnio Gwladwriaeth 
Israel, ac nid y Grefydd Iddewig. 

 
PENDERFYNWYD derbyn y cynnig. 
 

(B) Adroddwyd y derbyniwyd rhybudd o gynnig, ynghyd â rhybudd trefniadaethol, yn unol â’r 
Rheolau Gweithdrefn, gan y Cynghorydd Mair Rowlands, i drafod y cynnig canlynol yn y 
Cyngor llawn, yn hytrach na’i gyfeirio i bwyllgor. 
 
PENDERFYNWYD trafod y cynnig yn y cyfarfod hwn. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd y cynnig canlynol:- 
 
“Bod y Cyngor hwn yn defnyddio parth .Cymru gan ddefnyddio'r cyfeiriad gwefan 
gwynedd.cymru yn hytrach na gwynedd.gov.uk ac ein bod yn annog cynghorau 
eraill trwy Gymru i ddilyn ein hesiampl.” 
 
Yn ystod y drafodaeth, mynegwyd cefnogaeth i’r cynnig a llongyfarchwyd yr aelod am 
ddod â’r mater gerbron. 
 
Ar bwynt o eglurhad, cyfeiriodd yr Aelod Cabinet Gofal Cwsmer at waith cenedlaethol a 
gyflawnwyd ar hyn eisoes.  Nododd:- 
 

• O leiaf 18 mis yn ôl, y gofynnwyd i sefydliadau cyhoeddus ddatgan diddordeb 
mewn defnyddio’r estyniad newydd .cymru/.wales a pha gyfeiriadau y byddent 
yn dymuno eu cofrestru. 

• Y gofynnodd Cyngor Gwynedd am gwynedd.cymru, gwynedd.wales, 
cyngorgwynedd.cymru a gwyneddcouncil.wales. 

• Na fyddai gwynedd.cymru na gwynedd.wales yn cael ei warchod i Gyngor 
Gwynedd, gan ei fod yn cyfeirio at ardal yn hytrach na sefydliad, ond cafwyd 
cadarnhad bod cyngorgwynedd.cymru a gwyneddcouncil.wales wedi ei warchod 
i’r Cyngor. 

• Bod hyn yn dilyn y safon genedlaethol “cyngor[enw’rcyngor].cymru” a “[council 
name]council.wales”. 
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• Bod yr estyniad presennol, sef .gov.uk wedi ei neilltuo i sefydliadau llywodraeth 
leol a chanol yn unig. 

• Bod Llywodraeth Cymru mewn trafodaeth gyda Nominet (y corff sy’n gyfrifol am 
gofrestru’r enwau parth) ar gyfer sefydlu llyw.cymru a gov.wales. 

 
Yn wyneb yr eglurhad, diwygiodd y cynigydd ei chynnig fel a ganlyn gyda chaniatâd y 
cyfarfod a’r eilydd.   
 
“Bod y Cyngor hwn yn defnyddio parth .Cymru gan ddefnyddio'r cyfeiriad gwefan 
cyngorgwynedd.cymru a gwyneddcouncil.wales yn hytrach na gwynedd.gov.uk ac 
ein bod yn annog cynghorau eraill trwy Gymru i ddilyn ein hesiampl.” 
 
Pleidleisiwyd ar y cynnig diwygiedig, ac fe gariodd. 
 
PENDERFYNWYD derbyn y cynnig diwygiedig. 
 

(C) Cyflwynwyd, er gwybodaeth, lythyr gan Brif Weinidog yr Alban mewn ymateb i rybudd o 
gynnig y Cynghorydd Alwyn Gruffydd i’r cyfarfod diwethaf ynghylch y refferendwm ar 
annibyniaeth i’r Alban. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r llythyr. 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.15pm 


